

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 6/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì phiên toàn thể diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ ba với chủ đề "Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với gần 100 điểm cầu trong và ngoài nước. Đồng chủ trì diễn đàn có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Dự diễn đàn tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 là hoạt động thường niên được Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức. Năm 2021, diễn đàn được tổ chức với quy mô 1 phiên toàn thể cấp cao, 10 hội thảo chuyên đề và hoạt động triển lãm thực tế ảo về các mô hình sản phẩm công nghệ 4.0; trong đó, 10 hội thảo chuyên đề đã được hoàn thành tổ chức từ ngày 9 - 18/11. Tại phiên toàn thể cấp cao, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày 5 báo cáo chính gồm: khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với chiến lược phòng, chống dịch Covid-19; tương lai kinh tế toàn cầu hậu Covid-19 và các gợi ý chính sách cho Việt Nam; đổi mới sáng tạo - chia sẻ kinh nghiệm thành công của bang Utah (Hoa Kỳ) trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cũng tại phiên toàn thể cấp cao đã diễn ra tọa đàm cấp cao

với sự tham gia trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương, doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó tập trung vào hai nhóm nội dung lớn gồm: thảo luận, góp ý đối với khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam gắn với phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2021 - 2023; đề xuất, kiến nghị về mô hình, chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh của khu vực châu Á.

Tại phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã tham quan, nghe giới thiệu về triển lãm thực tế ảo về các mô hình sản phẩm công nghệ 4.0 và kết quả chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực của Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh

giá cao sự chuẩn bị của Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành liên quan và những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu, đồng thời thông tin: Thời gian qua, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng Việt Nam đã chọn cách tiếp cận toàn dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể trong phòng, chống dịch nên đến nay Việt Nam vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình dịch, tinh thần đại đoàn kết dân tộc ngày càng được phát huy; hiện tại Chính phủ đang tập trung hoàn thiện chương trình tổng thể phòng, chống đại dịch Covid-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bởi có chống dịch thành công mới có phát triển kinh tế được và phát triển kinh tế để có nguồn lực chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh: Việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia dưới tác động của đại dịch Covid-19 trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề lớn, vừa cấp bách vừa lâu dài. Chính vì thế, trong bối cảnh đặc biệt cần có tầm nhìn, giải pháp, hành động đặc biệt, nhất là trong xu hướng phát triển kinh tế số, kết nối toàn

cầu, trong khi đại dịch Covid-19 chưa có điểm kết thúc và cần chủ động, linh hoạt ứng phó. Thủ tướng cho biết, thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm đủ vắc-xin, thuốc điều trị, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ tốt doanh nghiệp và tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược trên nền tảng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số; phát huy tối đa nguồn lực con người, người dân vừa là trung tâm, chủ thể vừa là động lực và là mục tiêu của sự phát triển; tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh năm 2021 của đồng bào Công giáo, chiều ngày 6/12, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc Công giáo thuộc Giáo phận Thái Bình. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Giám mục Nguyễn Văn Độ và các chức sắc, đồng bào Công giáo trong tỉnh đón năm Giáng sinh năm 2021 an lành, hạnh phúc. Đồng chí thông báo nhanh một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, trong đó nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của nhiệm vụ 2020 - 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt một số kết quả tích cực. Tỉnh đã chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, đến nay các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra đều cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu, mục tiêu vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong thành công chung đó có đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới Tòa giám mục Thái Bình tiếp tục chăm lo đời sống của bà con giáo dân, động viên bà con tích cực hưởng ứng, tham gia các công tác vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022.

Thay mặt các chức sắc và đồng bào Công giáo trong tỉnh, Giám mục Nguyễn Văn Độ bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp thời gian qua đã tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con giáo dân, hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt bốn phận cũng như trách nhiệm công dân với tinh thần "Kính Chúa yêu nước", đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh.

MINH HƯƠNG

TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 6/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSDP), công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các sở, ngành, địa phương.

Năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QPQSDP. Công tác

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật với 2.907 công dân nhập ngũ vào quân đội và công an, được cấp trên đánh giá cao. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Toàn tỉnh đã thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công và hậu phương quân đội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, nhất là trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các lực lượng, đơn vị, địa phương đã phòng, chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bạo

lực thù địch, Nhà nước và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã góp phần cùng với tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ QPQSDP; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các cơ quan Quân khu 3, Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các biện pháp toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục

hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó quân đội, công an là lực lượng nòng cốt trong quản lý, kiểm soát. Giao Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 568 tiếp tục duy trì cách ly công dân Việt Nam từ vùng có dịch về theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 3 và của tỉnh. Phối hợp vận chuyển bảo đảm chất lượng vắc-xin phòng Covid-19 cho tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QPQSDP; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 100% đối tượng theo phân cấp, đúng chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ sẵn

sàng chiến đấu, nâng cao khả năng huy động, động viên lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ QPQSDP, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu của tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Tổ chức điển tập khu vực phòng thủ các địa phương, đơn vị và điển tập khu vực phòng thủ tỉnh theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 với 2.900 công dân, bảo đảm chất lượng.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, 9 đơn vị quyết thắng, 4 chiến sĩ thi đua; UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác QPQSDP năm 2021.

TRINH CƯỜNG - TIẾN ĐẠT

Kiểm tra, chỉ đạo...

(Tiếp theo trang 1)

được tiêm từ 1 - 2 mũi đạt 99,7%. Hiện toàn huyện đang triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ từ đủ 12 - 15 tuổi với 6.232 liều. Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, huyện Đông Hưng đã tiến hành khoanh vùng, truy vết, phân loại mức độ nguy cơ, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan; thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, huyện về ca bệnh cũng như việc thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K": chuẩn bị sẵn sàng phòng cách ly, cơ sở thuốc cấp cứu, hóa chất, thuốc phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Tại huyện Đông Hưng, dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, vì vậy cần tiếp tục phân tích, đánh giá yếu tố dịch

tế, nhanh chóng khoanh vùng, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Các đồng chí đề nghị huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, coi đây là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả phòng, chống dịch. Người dân cần chủ động, tự nguyện xét nghiệm sàng lọc và đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch. Huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch theo Kế hoạch số 135 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về quản lý, giám sát đối tượng nguy cơ, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, hạt nhân là tổ Covid-19 cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng huyện Đông Hưng kit test nhanh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

các biện pháp phòng, chống dịch. Huyện cần đánh giá yếu tố dịch tế để xác định các địa phương có nguy cơ cao, tổ chức

test nhanh sàng lọc để khoanh vùng, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đánh giá cấp độ dịch của từng xã và của huyện, trên cơ

sở đó chủ động áp dụng các biện pháp cụ thể. Trong quá trình thực hiện, để xuất ngành Y tế và tình hỗ trợ nhân lực và trang thiết bị nếu cần. Đối với các khu vực đã khoanh vùng, phong tỏa, lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ bên trong, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa các gia đình. Đối với các doanh nghiệp đã xuất hiện trường hợp F0, định kỳ test nhanh sàng lọc 100% cán bộ, công nhân; đối với các doanh nghiệp khác, định kỳ test nhanh sàng lọc 20% cán bộ, công nhân, bảo đảm an toàn trong sản xuất và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tại buổi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng huyện Đông Hưng 9.800 kit test nhanh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục quản triệt...

(Tiếp theo trang 1)

là F1 đã được quản lý, cách ly. Hiện ngành Y tế, địa phương đang đánh giá nguy cơ để thu hẹp phạm vi phong tỏa, tiến tới dỡ bỏ phong tỏa. Ở các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Kiến Xương những ngày gần đây xuất hiện một số ổ dịch lẻ. Ngành Y tế và các địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng, bóc tách F0, tăng cường xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nguy cơ... Theo nhận định của ngành Y tế, dịch bệnh xuất hiện rải rác ở một số khu vực trong tỉnh, không có sự bất thường về hình thái dịch tế, đặc biệt là sàng, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 hàng ngày thấp hơn số người được điều trị khỏi, xuất viện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống

dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, tại Việt Nam. Trong tỉnh vẫn xuất hiện rải rác các ca mắc mới. Trước diễn biến của dịch, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả; người dân đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch để ra. Đến nay, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát song từ thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn có biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quản triệt phòng, chống dịch là nhiệm vụ trên hết, trước hết; thực hiện đầy

đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong phòng, chống dịch để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành, địa phương cần quyết liệt trong đánh giá, khoanh vùng, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch, trong đó tập trung vào vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân; an toàn trong sản xuất và sản xuất phải an toàn. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, các huyện, thành phố phải rà soát ngay các trường hợp đã tiêm vắc-xin trên địa bàn theo kế hoạch đã ban hành, bảo đảm ngày 8/12 phải có báo cáo cụ thể về kết quả tiêm cho các trường hợp từ đủ 18 tuổi trở lên... Các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng, chống dịch quyết liệt, không chểnh mảng ngay khi xuất hiện F0; phối hợp cùng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai kế hoạch tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát

hệ quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, chợ, cơ sở tôn giáo... Cùng với ngành Y tế thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình dịch trên địa bàn, từ đó có phương án phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả; tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin; chủ động các điều kiện cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ", hoàn thiện các kế hoạch liên quan đến thu dung, điều trị Covid-19 và trạm y tế lưu động. Các xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát ở cộng đồng, nắm chắc di biến động dân cư, quản lý cách ly tại nhà, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngày Y tế phối hợp chặt chẽ với các địa phương xác định rõ nguồn lây; đánh giá yếu tố dịch tế, nhanh chóng khoanh vùng, bóc tách F0; thường xuyên cập nhật, thông tin dịch và có hướng dẫn phòng, chống dịch phù hợp; phối hợp với các

cơ quan truyền thông hướng dẫn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Bảo đảm an toàn tiến chúng tại các điểm tiêm. Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 hạn chế thấp nhất ca chuyển nặng, phấn đấu không có ca tử vong do Covid-19 trên địa bàn. Ngành Giáo dục có biện pháp, hướng dẫn cụ thể trong kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch ở từng lớp học, khối học, cơ sở giáo dục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ bám sát kế hoạch đã đề ra thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và nhân dân tỉnh hình dịch vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch.

Khả năng giải phóng mặt bằng... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A đoạn qua xã Nam Hưng (Tiên Hải).

một số vị trí chưa giải phóng mặt bằng tại các xã: Tây Giang, Tây Tiến, Nam Chính, Nam Trung, Nam Phú, Nam Hưng.

Kiểm tra thực tế dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A, đoạn qua nút giao Trái Đất, xã Tây Giang, đoạn qua xã Nam Chính, xã Nam Hưng (Tiên Hải), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiên Hải chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, tích cực tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án; khẩn trương giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 31/12/2021; các sở, ngành của tỉnh chủ động phối hợp để tháo gỡ khó khăn về vốn; đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến, phấn đấu thông tuyến trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và hoàn thành dự án trước ngày 30/4/2022 theo đúng kế hoạch đề ra.

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 6/12

Thế giới: Tăng gần 99.500 ca nhiễm Covid-19 mới
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 6/12, số ca nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 266,2 triệu người, trong đó hơn 5,27 triệu người đã tử vong. Trong ngày, số ca nhiễm tăng gần 99.500 ca, tử vong tăng hơn 2.400 ca.

Việt Nam: Số ca nhiễm trong ngày tăng 246 ca so với ngày 5/12
Ngày 6/12 cả nước ghi nhận 14.591 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 14.558 ca ghi nhận trong nước (tăng 246 ca so với ngày 5/12). Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.323.683 ca nhiễm Covid-19.

Thái Bình: 360 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế
Ngày 6/12, ghi nhận 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 5 trường hợp ở Tiên Hải và 1 trường hợp tại Hưng Hà; 1 trường hợp ở Tiên Hải và 1 trường hợp ở thành phố Thái Bình). Tính từ ngày 10/11/2021 đến nay, Thái Bình đã ghi nhận 1.297 ca mắc mới.

Tính đến 20 giờ ngày 6/12, toàn tỉnh có 446 trường hợp F1 và 763 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10 đến nay) là 28.580 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 360 bệnh nhân.

Trong ngày, Thái Bình đã thực hiện xét nghiệm 1.662 mẫu, trong đó 662 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và 1.000 mẫu test nhanh.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.064 trường hợp, trong đó 977 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 87 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 20 giờ ngày 6/12, Thái Bình đã thực hiện tiêm 1.770.023 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0869.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885